

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1657 ราคา 10.00 บาท

“ธนกร” ชี้ ผู้ว่าฯ กทม.ออกประกาศต่อยอด พ.ร.บ.การชุมนุมฯ ปี 58 ดีแล้ว แนะนำการเพื่อความสงบเรียบร้อย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศเรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ว่า ถือเป็นเรื่องดีที่ กทม. ออกกฎกติกาเพื่อดูแลการชุมนุมให้สงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ที่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เห็นถึงความสำคัญจึงได้เสนอและตรากฎหมายเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การชุมนุมให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น กำหนดพื้นที่ชุมนุมและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ พร้อมทั้งย้ำมาเสมอว่าการจัดการชุมนุมถือเป็นสิทธิที่ทำได้แต่ต้องไม่ละเมิดผู้อื่นจนเกิดความเดือดร้อน สิ่งนี้ถือเป็นหลักสากลเหมือนกันทุกประเทศ

“หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ชุมนุมเคารพกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ดั่งนั้น ไม่ว่าจะเป็กฎหมายระดับชาติหรือท้องถิ่น ก็เชื่อว่า ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี แต่จากเหตุการณ์หลายครั้งที่ผ่านมามักมีการฝ่าฝืนกฎหมายและใช้ความรุนแรงก่อความไม่สงบ เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายระงับยับยั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ประกาศของ กทม. ดังกล่าว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการอำนวยความสะดวกและจัดพื้นที่การชุมนุมให้เหมาะสม จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมในพื้นที่ กทม. ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในเรื่องนี้ก็ดีแล้ว และขอให้ กทม. บูรณาการทำงานร่วมกับ สตช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การชุมนุมแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย” นายธนกร กล่าว

“ทิพานัน” แจงสลากดิจิทัล เพิ่มจำนวนแบบค่อยเป็นค่อยไป เผย

นายกฯ กำชับดูแลทั้ง 2 ระบบ ให้สมดุลอย่างเป็นธรรมชาติ

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัคร ส.ส. กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี ในฐานะโฆษกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่เกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมทั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาและคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องผลการจำหน่ายสลาก ดิจิทัล 2 งวดที่ผ่านมา มีผลตอบรับของประชาชนอย่างมากกับราคาสลาก 80 บาท ในที่ประชุมจึงมีการหารือกันว่าการที่สลากหมดเร็ว สะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหน เพราะเป็นเพียงความสนใจแรกๆ หรือไม่ จึงเป็นที่มาว่าคณะกรรมการแก้ไขสลากเกินราคา ได้ให้ความคิดเห็นกับคณะกรรมการสลากฯ ไปว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเพิ่มจำนวนสลากให้มากขึ้นในสัดส่วนของสลากดิจิทัล โดยให้เป็นการเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป งวดละ 1-2 ล้านใบก่อน โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปีจะมี 20 ล้านใบ ที่จะอยู่ในระบบสลากดิจิทัล และพยายามไม่กระทบกับผู้ค้ารายย่อยด้วย

“ท่านนายกฯก็มีความเป็นห่วง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย อยากให้มีความสมดุลว่าในสัดส่วนของสลากดิจิทัลกับสลากที่เป็นใบ เพราะผู้ขายอีกส่วนหนึ่งยังคงคู่เคยกับการซื้อขายเป็นใบๆ เป็นห่วงทั้ง 2 รูปแบบการขาย เพราะฉะนั้น ท่านนายกฯกำชับว่าอยากให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และบาลานซ์ให้ได้ ทั้งผู้ขายแบบดิจิทัล และผู้ขายแบบใบๆ ก็ต้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เน้นการแก้ไขปัญหาให้สลากมีราคา 80 บาทให้ถึงมือประชาชนเท่านั้น” น.ส.ทิพานัน กล่าว

“ไทรศุลี” เผย ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมบอร์ดบริหารโครงการ

โรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 51 ธ.ค.นี้

น.ส.ไทรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหาร โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board: PCB) ครั้งที่ 50 พร้อมกับทำหน้าที่ประธานในการประชุมฯ เป็นวันที่ 3 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51 ที่ประเทศไทย ซึ่งประเทศสมาชิก องค์กรไม่แสวงหากำไร(NGO) ซึ่งเป็นสมาชิกและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (Co-Sponsor) ต่างให้การสนับสนุนอย่างมากเนื่องจากเห็นว่าจะเป็นโอกาสที่ประเทศต่างๆ จะได้เรียนรู้ความสำเร็จของประเทศไทยในการป้องกันการติดเชื้อการติดเชื้อ HIV การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ การดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุม

“การประชุมครั้งที่ 51 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจะมีขึ้นในช่วงเดือน ธ.ค. 2565 เบื้องต้นรองนายกรัฐมนตรีจะเสนอให้จัดงานที่เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในภาคเหนือและมีภูมิทัศน์ที่สวยงามในช่วงฤดูหนาว เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้เชิญประเทศสมาชิก NGO และ Co-Sponsor ทุกคนเข้าร่วมการประชุมที่ประเทศไทยด้วยตนเองเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสานต่อวาระสำคัญเรื่องโรคเอดส์และมาสัมผัสบรรยากาศภูมิประเทศที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นการโปรโมทพื้นที่ท่องเที่ยวของไทยไปพร้อมกัน” น.ส.ไทรศุลี กล่าว

มูมกษั

การตั้งตัวแทนออกใบกำกับภาษี

การให้บริการชำระเงินค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ผ่านระบบ Phone payment โดยลูกค้าจะโทรศัพท์เข้ามาในระบบและจ่ายเงินค่าบริการการใช้โทรศัพท์ให้แก่เจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์ตามอัตราที่กำหนด ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลไปยังธนาคารเพื่อหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า แล้วโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทและบริษัทจะส่งข้อมูลการรับเงินและนำเงินเข้าบัญชีผู้ประกอบการสาธารณูปโภคในวันถัดไป เนื่องจากบริษัทไม่ได้ให้บริการอื่นใดแก่ลูกค้าหรือผู้ประกอบการสาธารณูปโภค และไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบริการ

จากลูกค้า ไม่ได้รับเงินค่าสาธารณูปโภคจากลูกค้าโดยตรง และไม่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประกอบการสาธารณูปโภคให้เป็นตัวแทนเพื่อรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการจึงไม่มีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษีสำหรับการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้แก่ลูกค้า แต่การที่ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาในระบบทำให้เจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์มีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นและต้องแบ่งรายได้ให้บริษัท เข้าลักษณะเป็นการให้บริการบริษัทมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการที่ได้รับ

(กค 0706/พ./9957 ลว. 8 พ.ย. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท เคเอส เวิร์ด ออฟ ไทย อะกริคัลเชอรัล แอสเสท จำกัด

328/24 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่นคู่งัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 328/24 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่นคู่งัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัท
- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ



(นางสุพิชชญา สาคร)

กรรมการ

และ



(นางจันทนา แป้นเวิร์ด)

กรรมการ

บริษัท ลันอีนันท์ จำกัด

24 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ทางผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 1064 ซอยบรมราชชนนี 72 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2561-2564
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยจะขอบคุณ
ยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

จุมพล นันทนาภิรมย์

(นายจุมพล นันทนาภิรมย์)

กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ